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Ég undirritaöur nágranni Geysis mótmæli áformum um 
eignanám í nágrenni Geysissvæðis. Mestar likur eru til aö það 
yröi bæöi til skaöa og skammar.

Afskipti Máttúruverndarráðs eru oftast öfgafullar friöun- 
arráðstafanir, án tillits til þess hvort þær séu til gagns eða 
bölvunar. í staö þess að slökkva á Geysi væri t.d. sennilega 
ráölegra aö bora i hann og vekja til lífsins. Ef ekki hefði 
verið borað í Strokk og höggvin rauf í Geysi væri ekki mikill 
feröamannastraumur aö Geysi núna. En fyrir tilverknað 
framsýnna manna var þetta gert og í kjölfarið kom myndarleg 
uppbygging viö Geysí, sem lagöi grundvöllinn aÖ vinsældum 
Geysis og Gullfoss. Þaö væri góðra gjalda vert aö rannsaka 
svæðiö með opntim huga, fegra það og bæta ýmsa aðstööu, en að 
ieggja helsi þröngsýni og afturhalds yfir staöinn, án 
framtíöarmarkmiðs, veröur engum til góðs. Þaö veit enginn 
hv¥rnig svæöiö þróast í næsta Suðurlandsskjálfta. Kannski 
stíflast Geysir frekar ef hann er hálflokaöur fyrir. Þá er nú 
pössunin til lítils.

Það er nær öruggt aö nýting jarðhita í Helludal hefur 
engin áhrif á Geysi, og sennilega ekki í Neðra-Dal heldur, 
hvaö þá það sem fjær er. Sé minnkandi uppstreymi heits vatns á 
svæöinu er líklegast aö þaö sé vegna útfellingar, sem iagast 
ekki nema með jarðborunum eöa/ nát túrulegum j aröhræringiam.

Valur LýÖsson.


